



ประกาศเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ ตามนัยประกาศเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ดได้ดำเนินการคัดเลือกตามนัยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้ การประเมินทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป การประเมินทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามนัยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวจิตาภา รัตนภิรมย์	
๐๔	นายพร้อมพงศ์ เดชพงษ์	

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบเงื่อนไข ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด จะแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี มีมติเห็นชอบ และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้มีการประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๒.๑ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

๒.๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

/๒.๓ ผู้นั้นไม่มา...

๒.๓ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ หรือไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก ภายในกำหนด ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวจากเทศบาลตำบลกบินทร์

๒.๔ ผู้ยื่นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๓. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หรือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลกบินทร์จะรายงาน ก.ท.จ.ปราจีนบุรี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ยื่นพ้นจากตำแหน่งต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายรังสรรค์ บุตรเนียร)
นายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์

